

TÌM CHO RA ĐAM MÊ, CHÂN ÁI

Lại xin chào mình là hiệp hay còn gọi là nghiệp. Không ngờ nếu các bạn vẫn chưa biết mình là ai thì mình là một cậu học sinh thủ khoa về nước và hiện đang là easy management, một tập đoàn đa quốc gia. Đây là channel. Mình chia sẻ những câu chuyện đi du học, những kỹ năng mềm các bạn có thể áp dụng trong cuộc sống hoặc có rất nhiều những điều linh tinh khác và hôm nay sẽ là một chủ đề mà mình đề xuất một comment đầu tiên trong vlog ngày hôm nay thì mình phải cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã Xem like và comment trong cái vlog về chúc mừng sinh nhật của bản thân mình và mình đã chọn ra 3 chiếc comment với chủ đề mà mình nghĩ là mình có thể làm được cho các bạn Xem đó là của bạn. Là hữu nhân bùi hoàng anh cho em hỏi khi nào có thể cân nhắc nghỉ việc và những việc cần làm trước khi nghỉ việc thứ 2 là của bạn lưu Vĩnh Lộc, hãy làm một chiếc video câu chuyện về con người nơi công sở đi ạ và comment cuối cùng cũng là chủ đề của blog ngày hôm nay là của Bích Bột. Em muốn hỏi anh về câu chuyện làm sao để tìm được đam mê cho bản thân thì 3 bạn này có thể nào liên lạc với mình qua cái fanpage nhật ký mail được không để mình có thể gửi 3 phần quà đến cho. Các bạn và chủ đề của các bạn đều sẽ rất hay nhưng đều là những chủ đề khó và mình sẽ cần thời gian để chuẩn bị một chút xíu và trong ngày hôm nay thì chủ đề mình sẽ làm được ngay đó chính là chủ đề của bạn bít câu chuyện về tìm kiếm đam mê OK và chúng ta bắt đầu chiếc blog ngày hôm nay với câu chuyện đi tìm đam mê đầu tiên thì mình sẽ phải hỏi các bạn một câu, anh sẽ phải hỏi beat một câu là các bạn định nghĩa đam mê là gì? Đam mê là một khái niệm vô cùng mơ hồ với mình và thật ra thì. Với mình đam mê chỉ đơn giản là bạn thích những gì bạn đang làm và bạn cảm thấy bạn cháy hết mình với những thứ bạn đang làm. Vậy thì thay vì cứ cố gắng đi định nghĩa và tìm được cái đam mê của bản thân mình, mình nghĩ là mình sẽ phải thu hẹp cái khái niệm này lại= cách là định hướng cho các bạn tìm được cái ngành nghề phù hợp với bản thân. Các bạn và các bạn có thể cảm thấy yêu thích cái ngành nghề đó ờ nói chung là hôm nay cái chủ đề nó lại xoay quanh cái chuyện là định hướng nghề và định hướng ngành cho các bạn mới ra trường. Mình nghĩ là các bạn sẽ đồng quan điểm với mình về một chuyện là. Thật ra cái vấn đề về định hướng nghề cho sinh viên và học sinh tại Việt Nam nó chưa được quan tâm một cách đúng mực. Cái thời điểm mình học cấp 3 thì mình học được rất nhiều kiến thức nào toán nào lý nào hóa văn sử địa giáo dục công dân vân vân, mây, mây linh tinh. Tuy nhiên lại chẳng có một cái bộ môn nào hoặc một giáo viên nào hoặc một cái nhân viên nào của trường cho mình. Những cái thông tin về nhận định, hướng

nghe, làm sao để mình có thể chọn được một cái nghề nghiệp phù hợp với năng lực của mình, phù hợp với lực học của mình, phù hợp với sở trường, sở thích và năng khiếu của mình. Nó dẫn đến một cái chuyện là các bạn sinh viên cứ học theo định hướng của xã hội ấy, tức là 5 nay nghề ngân hàng đang hot đổ dồn vào học ngân hàng 5 sau nghề thiết kế đang hot đổ dồn vào học thiết kế và bản thân mình cũng vậy thôi. Mình đã có một thời gian rất nhập mật, rất hoang mang về chuyện là ôi, bây giờ mình học cái gì bây giờ mình làm cái gì bây giờ và sau 5 5 được làm trong nghề nhân sự thì mình cũng được tiếp xúc với một số những cái công cụ, những cái kiến thức để giúp các bạn có thể định hướng nghề của mình một cách nó khá là bài bản hơn và hôm nay mình sẽ chia sẻ với bạn những cách đó. Rồi để tìm ra được đam mê và chọn được một ngành nghề phù hợp, bạn sẽ cần phải biết 2 thứ thứ nhất là bạn phải biết bạn bao gồm có bạn là ai, bạn đang ở đâu, bạn có những thế mạnh gì và thứ 2 là công việc của bạn yêu thích nó sẽ như thế nào, bao gồm có là tính chất công việc đó như thế nào, công việc đó sẽ mang lại cho bạn những trải nghiệm gì và bạn cần gì ở công việc đó thì từ đó các bạn có thể hình dung được đâu là công việc mà nó sẽ phù hợp với bạn. Tuy nhiên, để nói hết về cái vấn đề này thì sẽ rất dài, cho nên mình sẽ buộc phải chia cái blog này thành 2 block còn nhỏ. Đó và trong ngày hôm nay, chúng ta sẽ tập trung nói về chuyện là bạn là ai, các bạn là ai, mở chứng minh thư cho phát biết ngay họ tên ngày tháng năm sinh và quê quán. Tuy nhiên, chúng ta sẽ nói về một thứ mà trong chứng minh thư không có đó chính là thế mạnh của các bạn. Vậy thế mạnh của các bạn là gì? Là những thứ mà chúng ta làm rất giỏi. Đương nhiên rồi đúng nhưng chưa đủ. Bây giờ mình muốn các bạn làm giúp mình một việc lấy ra cho mình một tờ giấy và cây bút ghi tất cả những kỹ năng mà các bạn nghĩ là các bạn giỏi ra cho mình. Những kỹ năng này có thể rất linh tinh từ truyện như là tôi có kỹ năng nuôi mèo rất giỏi cho đến việc là tôi có thể nấu ăn rất ngon. Tôi có thể phân tích số liệu rất tốt, tôi có khả năng viết lách rất hay. Tôi có khả năng bà 8 xuyên lục địa có khả năng kể một câu chuyện mà ai cũng phải cười ghi tất cả những thứ mà các bạn được mọi người khen là giỏi ghi hết ra càng nhiều càng tốt dùng video này lại và ghi tất cả mọi thứ ra, sau đó bật lên và chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp. Rồi ghi xong chưa? Hi vọng là các bạn đang có một tờ giấy chi trích những kỹ năng mà các bạn giỏi bây giờ làm tiếp cho mình thêm một việc nữa, đọc lại tất cả những kỹ năng mà các bạn vừa ghi ra và đánh điểm cho mình từ một tới 5. Trong đó, một là những kỹ năng các bạn có thể rất giỏi. Tuy nhiên, các bạn không thích làm cho lắm. Các bạn có thể làm được nhưng không thích làm và 4 5 là những kỹ năng mà các bạn giỏi và các bạn rất thích làm. Các bạn muốn được tiếp tục phát huy các bạn muốn được làm việc đó nhiều và nhiều hơn nữa. Hãy nhớ lại trong quá khứ của mình những cái kỹ năng

nào khi các bạn làm xong, các bạn cảm thấy mình rất là háo hức. Mình rất là vui, mình muốn tiếp tục mà mình không muốn dừng lại thì hãy đánh điểm từng kỹ năng một và nhìn lại cái danh sách cho mình thì tất cả những kỹ năng được các bạn đánh điểm là 4 và 5 chính là thế mạnh của các bạn. Các bạn phải hiểu rằng thế mạnh không chỉ đơn thuần là những thứ chúng ta làm giỏi, đó là những thứ chúng ta làm giỏi và chúng ta rất thích làm OK. Bây giờ các bạn hãy gạch bỏ hết tất cả những kỹ năng bị đánh điểm 1 2 đi cho mình. Và chỉ giữ lại những kỹ năng 3, 4 và 5 thôi. Chúc mừng bây giờ các bạn đã có trong tay một danh sách những điểm mạnh của bản thân mình, làm tiếp cho mình thêm một bước nữa, đọc lại thật kỹ danh sách điểm mạnh của mình và cố gắng phân loại những điểm mạnh đó vào một trong 4 nhóm sau đây. Thứ nhất là nhóm kỹ năng làm việc với ý tưởng thứ 2 là nhóm kỹ năng làm việc với con người. Thứ 3 là nhóm kỹ năng làm việc với máy móc, công cụ và thứ tư là nhóm kỹ năng làm việc với số liệu. Hãy cố gắng xếp tất cả những kỹ năng trong tay các bạn vào một trong 4 hạng mục trên và sau khi các bạn đã xếp được hết tất cả những điểm mạnh của mình vào một trong 4 nhóm kỹ năng vừa rồi thì nhóm kỹ năng nào có nhiều điểm mạnh của các bạn nhất thì đó sẽ là nhóm kỹ năng mà các bạn có thế mạnh nổi trội và các bạn có thể tìm những ngành nghề phù hợp với nhóm kỹ năng đó và mình có thể đưa cho bạn một số ví dụ như 6.

Done Recognizing Speech Đi khi mình làm cái phương pháp này cho các bạn sinh viên thường xảy ra một cái vấn đề là các điểm mạnh, các bạn nó rơi vào 2 nhóm kỹ năng và số lượng nó khá là tương đương nhau. Chuyện này là hết sức bình thường, không có một ngành nghề nào chỉ yêu cầu một nhóm kỹ năng duy nhất, tất cả mọi ngành nghề đều cần một sự phối hợp giữa các nhóm kỹ năng, ví dụ như là những người làm đầu bếp, chẳng hạn đâu phải họ chỉ cần làm việc với công cụ để nấu được món ăn đâu, họ cần phải có khả năng làm việc với ý tưởng để đưa ra nhiều món ăn mới ngon hơn, sáng tạo hơn đúng không? Cho nên nhiệm vụ của các bạn là tìm ra được cái ngành nghề phù hợp, có thể tận dụng được tối đa cái điểm mạnh của các bạn và từ đó các bạn sẽ thấy được đam mê của mình nó ở đâu và một câu hỏi mình gặp rất thường xuyên, thậm chí mình đã tự hỏi mình câu hỏi này cách đây khoảng 5 5 đó là có những thứ mình rất thích làm. Tuy nhiên mình không quá giỏi thì xử lý như thế nào? Thứ nhất, để giải quyết cái vấn đề này, nếu các bạn nghĩ là các bạn có đủ thời gian, đủ sức lực, đủ kiên nhẫn, đủ tiền bạc thì các bạn cứ tiếp tục trau dồi rèn luyện cái sở thích của mình cho đến khi các bạn có thể thật sự giỏi về. Cái vấn đề đó hoặc cách thứ 2, các bạn có thể làm như mình, mình là đứa không kiên nhẫn, mình phải thừa nhận chuyện đó và mình đã từng có thời gian cố gắng làm một cái công việc mà mình nghĩ là mình thích nhưng mình không thực sự

giỏi. Mình phải kể lại cho các bạn nghe là ở cái thời điểm đó mình phải dành gấp đôi gấp 3, thậm chí là gấp tư thời gian để giải quyết cùng một cái vấn đề mà đồng nghiệp của mình chỉ cần búng tay một phát là xong và khi các bạn làm việc mà nó không ra kết quả thì các bạn sẽ chuyển từ thích sang chán nản sang không thích. Rất nhanh sau đó thì mình đổi chiến lược, mình chuyển sang làm cái công việc là thế mạnh của mình và bởi vì nó là thế mạnh của mình, cho nên mình không tốn quá nhiều thời gian để xử lý cùng một khối lượng công việc mà mình làm được nhiều việc hơn, kết quả mang lại tốt hơn. Từ đó thì mình được mọi người khen, mọi người tán thưởng thì mình cũng cảm thấy vui hơn và mình yêu cái công việc đó hơn. Còn cái sở thích kia, bây giờ mình giữ nói như là một cái sở thích sau giờ làm và mình không bị áp lực kiếm tiền hoặc bắt buộc phải giải quyết cái công việc đó nữa, cho nên là. Đó là tại sao mình có cái channel nhật ký meo meo và cái fanpage nhật ký meo meo vừa rồi chúng ta đã cùng đi qua phần hiệu bản thân và mình hy vọng là các bạn đã hờm, hờm hiểu được rằng đâu là những điểm mạnh của mình, từ đó có thể chọn được ngành nghề phù hợp và tìm kiếm đam mê của mình. Tuy nhiên thì đây chỉ là bước rất, rất khởi đầu trong video tuần sau mình sẽ đi tiếp về cái vấn đề là những tính chất công việc và những cái mỏ neo, sự nghiệp nào sẽ phù hợp cho từng bạn và các bạn đang tìm kiếm. Tuy nhiên, mình phải nhấn mạnh một điều nữa, đó là đây chỉ là lý thuyết. Thực tế các bạn sẽ cần phải thử rất nhiều để tìm được đâu ra là chân ái của đời mình. Đừng để đến lúc như mình già rồi và một n